
 
Fundur skólaráðs      17.maí 2011 
 
Mættir voru: Viktoría, Fjóla, Gauja, Páll Leó, Anton Ingi, Elísabet 
Ósk,Sigurður og Jóhannes. 
Til umfjöllunar: 
Páll Leó fór yfir punkta fundarins 

• Ný aðalnámskrá Grunnskólanna samþykkt. Skólanámskrá GG verður 
endurskoðuð og bekkjarnámskrár verða komnar inn í september  fyrir 
foreldra að skoða. Ræddum um bekkjarnámskrár og svokallaða kvarða til 
að nota í námsmati.  Sigurður spurði hvort það væri hægt að nota kvarða 
m/bekkjaranda en við töldum það vera erfitt í framkvæmd. 

• Starfsmannamál. 
Stefanía lætur af störfum, staðan lögð niður. Spurt var um hvernig 
stjórnun yrði en Páll Leó fer yfir það síðar, hann á eftir að kynna 
breytingarnar fyrir starfsfólk GG. 

• Umbóta og þróunarstarf kynnt. 
Starfsfólk GG fer til Glasgow í haust og mun kynna sér ,,How good is 
our school“ 
Uppbyggingastefnan rædd. 
Fjölbreyttir kennsluhættir-  mikil og flott vinna sem felst í því. 
Fjölsmiðjan- virkilega flott framtak. 
Comeniusarverkefni  ,,Let´s taste Europe“ 
Art- ,,Agression Replacement Training“ 
Heimalestrarstefna Grunnskóla Grindavíkur. 
Leestrarstefna GG – í samstarfi við Bjarnfríði Jónsdóttur á 
skólaskrifstofunni. 

• Græðlingar 
En það er útikennsla, stærðfræði og val nemenda. 
Einnig var umræða um Gæðagreina en við í GG byrjuðum að vinna með 
það í samstarfi við Árskóla í desember sl. Ræddum um hvað Árskóli 
hefur grætt á þessari vinnu. Kynntum fyrir fulltrúum foreldrafélagsins 
Sigurði og Jóhannesi og fulltrúum nemendaráðs, hvað felst í 
Gæðagreinum og How good is our school. 
Skóladagatal 2011-2012 kynnt, rætt um starfsdag Grindavíkurbæjar 
9.september, skóladagatal kynnt fræðslu-og uppeldisnefnd á næsta fundi. 
Fleira ekki rætt og fundi slitið. 
Sigríður Fjóla Benónýsdóttir 
Jóhannes G Sveinsson 
Viktoría Róbertsdóttir 
Guðjóna Breiðfjörð  
Páll Leó Jónsson 

 


